
 
เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  

ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ  
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี) 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม จ านวน     ๕    กระทู ้

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ  จ านวน     ๓    กระทู ้

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) จากการ 
เผาอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ าตาล (ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี เป็นผู้ ต้ังถาม ถามรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล) ผู้ซึ่งถูกตั้ง 

กระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไป  
เป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
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๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (นายพิทักษ์  ไชยเจริญ เป็นผู้ต้ังถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

ผลการพิจารณา 
จากสถิติผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่ามีผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒,๒๔๙,๘๔๘ คน คิดเป็น 

ร้อยละ ๑๘.๕ จากจ านวนประชากรทั้งประเทศ ๖๖,๑๔๗,๓๕๔ คน มีปัญหาสุขภาพช่องปากซึ่งส่วนใหญ่ 
มักเกิดกับผู้มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง โดยปัญหาโรคช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ
น ามาสู่ปัญหาการทานอาหาร การบดเคี้ยวอาหารที่ในทุก ๆ วัน ท าได้ยากล าบาก ส่งผลให้รับประทานอาหาร 
ได้น้อยลง กระทบถึงภาวะโภชนาการ สุขภาพร่างกาย รวมถึงเป็นจุดบ่มเพาะโรคเรื้อรังทั้งระบบ  ทั้งนี้  
จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าประชาชนไทย 
มีการเข้าถึงบริการรักษาด้านทันตกรรมค่อนข้างน้อยมาก เพียงร้อยละ ๘.๑ เท่านั้น และพบว่าอยู่ในระดับ
เดียวกัน คือ ร้อยละ ๘ - ๙ ในห้วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมาก ประกอบกับ 
ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ เป้าหมาย
สุขภาพช่องปากคนไทย ๘๐ : ๒๐ คือ คนไทยอายุ ๘๐ ปี  ต้องมีฟันถาวรใช้งานได้อย่างน้อย ๒๐ ซี่  
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายในการจัดการหรือมีการ 
วางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมที่จะสร้างหรือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมอย่างจริงจัง เพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและดีขึ้น อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
ยกระดับสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุไทยได้ ขอเรียนถามว่า กระทรวงสาธารณสุขมีน โยบาย 
หรือแผนงานในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวม 
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร  

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบ 
กระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลสถิติ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรวบรวมพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ - ๘๕ ปี โดยเฉลี่ยจะมีผู้สูงอายุต่อคน
คิดเป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีฟันเหลืออยู่จ านวน ๒๐ ซี่ จากจ านวนฟันทั้งหมด  
๓๒ ซี่ และผู้สูงอายุที่ยังมีฟันเหลือเพียง ๑๒ ซี่ จะมีอายุระหว่าง ๘๐ - ๘๕ ปี อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน
ทั้งปากจะมีอายุ ๖๐ - ๘๕ ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ ๓๐ ตลอดจนยังมีผู้ที่ต้องได้รับการดูแลที่มีฟันไม่ถึง 
จ านวน ๑๒ ซี่ โดยคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการตามนโยบาย
เพ่ือที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพฟันที่ดีและสามารถไปพบทันตแพทย์เพ่ือได้รับการดูแลรักษาฟันที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ที่อยู่ใกล้บ้านได้ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล รวมทั้ง
เป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อย การจะเดินทางไปใช้บริการที่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือโรงพยาบาล 
ประจ าจังหวัดเพื่อเข้าถึงบริการในด้านสาธารณสุขจึงมีความยากล าบาก  ดังนั้น ถ้าหากมี รพ.สต. ที่มี 
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ทันตแพทย์ประจ าอยู่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาฟัน รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
การที่จะต้องเดินทางไปพบทันตแพทย์ที่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือโรงพยาบาลประจ าจังหวัด  
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายที่จะผลิตทันตแพทย์ประจ า รพ.สต. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายที่กล่าวมา 
โดยจากข้อมูลสถิติที่กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมขึ้นพบว่าทันตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ 
มีจ านวน ๖,๑๗๗ คน ซึ่งในจ านวน ๗๖ จังหวัด จะมี รพ.สต. อยู่ประมาณ ๙,๐๐๐ กว่าแห่ง  นอกจากนี้  
ยังมีสถานพยาบาลที่เทียบเท่า รพ.สต. อีก ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง ซึ่งรวมแล้วจะมี รพ.สต. ทั่วประเทศอยู่ประมาณ 
๑๒,๐๐๐ แห่ง เมื่อพิจารณาจากจ านวนทันตแพทย์ที่มีอยู่จึงยังไม่มีทันตแพทย์อยู่ประจ า รพ.สต. ได้ครบ 
ทุกแห่ง อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ละเลยต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้เพ่ิมเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และที่ รพ.สต. ทุกแห่งภายใน 
สิ้นปีนี้ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
เพ่ือเป็นการยกระดับให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์ในการดูแลรักษาประชาชนที่อยู่ในชนบท 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์หรือเมื่อมีผู้สูงอายุที่มีโรคฟันหรือช่องปากเพ่ือเป็นการทดแทนการขาดแคลน 
ทันตแพทย์ จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายที่จะต้องเพิ่มจ านวนแพทย์โดยใช้    
รพ.สต. เป็นตัวก าหนดจ านวนแพทย์ที่จะต้องเพ่ิมขึ้น โดยใน รพ.สต. หนึ่งแห่ง จะต้องมีการเพ่ิมจ านวนแพทย์  
๓ คน  ดังนั้น ใน รพ.สต. ๑๐,๐๐๐ กว่าแห่ง จึงต้องเพ่ิมจ านวนแพทย์อีก ๓๐,๐๐๐ กว่าคน และจะต้อง 
เป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยขอให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่ เหล่านั้นรับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมขึ้น 
เพื่อให้มีจ านวนแพทย์ที่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการบริหาร รวมทั้งการจัดตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าว เพราะทันตแพทย์ที่มีอยู่
จะสังกัดส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่มีความแตกต่างกันไป เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย หรือกรมการแพทย์ จึงสมควรที่จะจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมขึ้น โดยจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ  
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนนโยบายในด้านทันตสาธารณสุขให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทั่วทั้งประเทศ  นอกจากนี้  
การจัดตั้งกรมทันตสุขภาพจะช่วยลดความเหลื่อมล้ า ตลอดจนช่วยให้เกิดความเสมอภาคในการเข้ารับบริการ 
ในด้านทันตสาธารณสุขของบุคคลที่หลากหลายวัยและหลายหลากอาชีพ อีกทั้งช่วยให้ประชาชนมีฟันบดเคี้ยว
โดยเริ่มตั้งแต่เป็นผู้เยาว์ไปจนถึงเป็นผู้สูงวัย  

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบ 
กระทู้ถาม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องช่องปาก  
เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งได้มีการอบรมนายแพทย์ด้านทันตสาธารณสุขเพื่อให้มีความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะโดยมีจ านวน ๙๓๖ คน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วทุกโรงพยาบาลของอ าเภอทั่วประเทศ  นอกจากนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจที่จะผลิตแพทย์ให้ใกล้เคียงหรือให้เพียงพอกับจ านวนประชาชนทั้งประเทศ 
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาแพทย์ยังไม่มีศักยภาพที่จะผลิตแพทย์ให้ได้จ านวน ๓๐,๐๐๐ คน  
ภายใน ๖ ปี  อย่างไรก็ดี ยังมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ นั้น สามารถ 
ที่จะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ได้ในมหาวิทยาลัยเกือบทุกคน  ดังนั้น ถ้าสามารถที่จะส่งเสริม 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

หรือสนับสนุนให้แพทย์ผู้ เชี่ ยวชาญเหล่านี้ ไปเป็นอาจารย์แพทย์ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม จะท าให้  
มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาแพทย์สามารถที่จะเพ่ิมจ านวนการผลิตแพทย์ได้มากขึ้น 

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
(พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ เป็นผู้ต้ังถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง  กัลป์ตินันท์) ผู้ ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ  
กระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา  จ านวน     ๒     กระทู ้

๓ .๒ .๑  กระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง การแ ก้ ปั ญ หาพ ระภิ ก ษุ ป ระพ ฤ ติ ผิ ดพ ระธรรมวิ นั ย  
(พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร เป็นผู้ต้ังถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าว ตกไป   
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจารณาในคราวถัดไป  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเมืองสงูวัยสขุภาพดี (Blue Zone) (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน  ศรีแก้ว) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม  

ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิก 
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ  
ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

-  เรื่องด่วน 

-  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลต ารวจโท ธิติ  แสงสว่าง) (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ผลการพิจารณา 
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของ พลต ารวจโท ธิติ  แสงสว่าง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น 

คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้ อมูล ข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
ของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่
มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่ เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (พลต ารวจโท ธิติ  แสงสว่าง) ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ให้ความเห็นชอบ  ๘๐  คะแนน 
ไม่ให้ความเห็นชอบ  ๘๘  คะแนน 
ไม่ออกเสียง  ๓๐  คะแนน 
จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า พลต ารวจโท ธิติ  แสงสว่าง ได้รับความเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ของวุฒิสภา (น้อยกว่า ๑๒๕ คะแนน)  
จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษา  
ที่ประชุม ให้น าเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ โดยขอให้ยก
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามล าดับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม่  จ านวน     ๑     เรื่อง 

- ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ง และ 
รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (พลต ารวจโท ธิติ  แสงสว่าง) (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย)  

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ  
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลต ารวจโท ธิติ  แสงสว่าง) 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน   ๒   เรื่อง 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางเชิงรุก Knight ๔๑๐ สื่อสารความจริง 
ด้วยความรัก เพ่ือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (นายสุวพันธุ์  

ตันยุวรรธนะ) กรรมาธิการวิสามัญในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง 
ด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา)  
และอนุกรรมาธิการ (นายวิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีความเด่นชัดเรื่องความแตกต่างทางความคิด และความหลากหลายของพหุสังคม ท าให้กลุ่ม 
ผู้ไม่หวังดีเข้ามาปลุกปั่นทางความคิด สร้างข่าวที่บิดเบือน ท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับผลกระทบ 
อย่างเห็นได้ชัดจากสื่อสารมวลชน คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้ด าเนินการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง 
การสื่อสารเชิงรุกเพ่ือพัฒนาความเชื่อที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมส าหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะกลไกเชิงสร้างสรรค์หรือกระบวนการสื่อสาร เพื่อให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ริเริ่มหลักสูตรเชิงรุกด้านการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาความเชื่อที่มีผล 
ต่อพฤติกรรม (Mindset) ในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้วยกลยุทธ์ด้านการสื่อสารแบบ Proactive สร้างองค์ความรู้ที่เป็นชุดความรู้ ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย และเพื่อความมั่นคงของประเทศ  
จ านวน ๒ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ และวิธีการสื่อสารรูปแบบ
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สมั ยใหม่ คื อ (๑) หลั กสูตร Seed Thailand “แตกหน่ อพันธุ์ ดี  ไม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด” เป็ นหลั กสู ตรแรก 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ริเริ่มขึ้น ซึ่งได้ขยายผลพันธุ์ดีไปสู่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว (๒) หลักสูตร 
Knight 410 “อัศวินผู้ท าหน้าที่สื่อสารความจริงด้วยความรัก” (ค าพ้องเสียงที่หมายถึงอัศวินของรัชกาลที่ ๑๐) 
เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือสร้างแกนน าร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการสื่อสารใน
เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้อง เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยวิธีการสื่อสาร 
เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ Active Learning ด้วยการตั้งประเด็นค าถามให้ร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 
ด้วยหลักเหตุและผล และมีแหล่งยืนยันข้อมูลอันน่าเชื่อถือ น าไปสู่การถกแถลงและหาค าตอบด้วยตนเอง  
ท าให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา มีการใช้สติและเหตุผลในการวิเคราะห์และวิจารณ์  ทั้งนี้ หลักสูตรต้นแบบ 
ทั้ง ๒ หลักสูตร สามารถน าไปเป็นตัวชี้วัดการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วน 
ของหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐ และยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการขับเคลื่อนภารกิจการพิทักษ์ 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ควรมุ่งเน้นภารกิจในการผลักดันและติดตามการด าเนินงานว่า  
ได้ด าเนินการในแนวทางสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพหรือมีความก้าวหน้าเพียงใด รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรค
มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินงาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมบุคลากร 
ที่เป็นผู้ปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดในการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ อาทิ การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่เน้นการสื่อสารในแนวทางสร้างสรรค์ 
มีการคิดวิเคราะห์ และสามารถคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และควรมีการส่งต่อภารกิจแนวทางการสื่อสาร
ในรูปแบบ “การสื่อสารความจริงด้วยความรัก” ไปเผยแพร่ ขยายผลและต่อยอดให้กับเครือข่ายในภาคส่วน 
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนชาวไทยในการศึกษาเรียนรู้และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับสังคมและชุมชนผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญ โดยควรขยายกลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มสื่อและกลุ่มคนทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะ Gen X และ Gen Z ซึ่งต้องสร้างกระบวนการคิด
บูรณาการแบบใหม่ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงและมีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ต่อสังคม ควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งต้องเคารพหลักการ 
แห่งกฎหมายด้วย 

จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
(นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายและมีความแตกต่างทาง
ความคิด การสื่อสารในแนวทางสร้างสรรค์และมีการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
จึงเป็นวิธีการที่ส าคัญที่จะสร้างการรับรู้ สามารถคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และรวมตัวเป็นเครือข่าย 
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ที่มีความยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่อย่างสันติด้วยความรัก 
และความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการปฏิรูปและการบูรณาการระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของไทย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์) และ 

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิ ชย์  
(นางสาววิบูลย์ลักษณ์   ร่วมรักษ์ )  ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
ด้วยสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลก มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างรุนแรง การแข่งขันในรูปแบบใหม่
ที่มีการใช้ภูมิปัญญาผสานกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาใหม่  
จะเป็นตัวบ่ งชี้ ถึ งศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละประเทศ และประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัว 
ให้เข้าสภาวการณ์ของโลก โดยให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้สามารถใช้ประโยชน์และสามารถแข่งขันได้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการตัดสินใจและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งด้านบุคลากร  
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนบริหารจัดการงบประมาณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะ 
ที่เป็นหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอาจมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปองค์กร หรือปรับองค์กร 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนานาประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการในการส่งเสริม
ด้านการพัฒนานวัตกรรม และความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ศึกษา
เทียบเคียงองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ 
พบว่า (๑) ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเทศจะมีการน ารายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน ท าให้ส านักงานมีแหล่ง
งบประมาณที่ เพียงพอในการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศ  
(๒) เป็นองค์การที่มีอิสระในการบริหารจัดการหน่วยงานของตน ทั้งด้านงบประมาณ อัตราก าลัง และ 
การด าเนินการต่าง ๆ ไม่ถูกจ ากัดด้วยระบบราชการปกติ (๓) มีการถ่ายโอนงานบางส่วนของกระบวนการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่หน่วยงานภายนอกด าเนินการแทน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (๔) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
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ในการอนุมัติทรัพย์สินทางปัญญา และลดต้นทุนของกระบวนการจดทะเบียน คณะกรรมาธิการ 
จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับรูปแบบองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่  
ส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โดยเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และ 
มีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานโดยตรง ซึ่งเป็นอิสระไม่ได้สังกัดส่วนราชการใด  
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการ 
ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม การปรับองค์กรดังกล่าว อาจมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายได้ต่อปีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
อาจจะไม่เพียงพอต่อการด าเนินการขององค์กร คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาแนวทางสร้างความมั่นคง 
ทางรายได้ให้กับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใหม่ ได้แก่ (๑) ควรต้องมีการยกร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาไทย พ.ศ. .... ให้สามารถสะสมรายได้จากการจดทะเบียน การให้บริการตรวจสอบ
เบื้องต้น รวมถึงมีความคล่องตัวในการก าหนดค่าบริการตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศและสากล หรือ  
(๒) การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญา   

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่จะต้องมีการปฏิรูประบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยเสนอให้ยกระดับ 
เป็นส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา หัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง เป็นหน่วยงานอิสระ  
แต่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของรัฐ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตซึ่งยังต้องคงรูปแบบ
ส่วนราชการไว้ และควรมีระบบการตรวจสอบการท างานของส านักงานดังกล่าว นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญ
กับลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมของไทย รวมถึงให้ความคุ้มครองกับทายาทของผู้ทรงสิทธิด้วย เนื่องจากตามกรอบ 
ของอนุสัญญากรุงเบิร์นก าหนดให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์  ๕๐ ปี ภายหลังผู้ทรงสิทธิเสียชีวิตให้ตกเป็นของ
สาธารณะประโยชน์ส่งผลให้ทายาทของผู้ทรงสิทธิไม่ได้รับประโยชน์ และควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย  

ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี  ตันต ราภรณ์ )  
และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิ ชย์  
(นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์)  ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาว่า รูปแบบขององค์กร 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามที่คณะกรรมาธิการเสนอเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งคงอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐ มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานทั้งด้านอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างบุคลากร 
ให้เพียงพอและรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร โดยจะต้องเพ่ิมเงินค่าตอบแทนให้กับต าแหน่งผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
ให้สูงขึ้นเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในต าแหน่งดังกล่าวยังคงท างานกับองค์กรของรัฐ การฟ้องร้องเรื่องละเมิด
สิทธิบัตร เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ฟ้องเอง อย่างไรก็ตามปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน่วยงาน 
ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว เกี่ยวกับระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ในต่างประเทศที่มีการขยาย



๑๐ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้ยาวขึ้นจาก ๕๐ ปี เป็น ๗๐-๘๐ ปี ซึ่งประเทศไทยโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ก็มีความพยายามด าเนินการให้มีการขยายระยะเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


